

**ความรู้ ทศนคติเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์  
ของประชาชนอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร**  
Knowledge and Attitudes about HIV/AIDS  
of the people of Thai Charoen District, Yasothon Province

ศศิวิมล ป่องเพชร โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

**บทคัดย่อ**

โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทยเป็นโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมายต่อผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และด้านสังคม และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรู้และทัศนคติเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรม การป้องกันโรค การเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความรู้ ทศนคติ เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ของประชาชน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทศนคติ เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ของประชาชน และให้ข้อเสนอแนะถึงมาตรการตรวจคัดกรอง HIV ในชุมชน วิธีการศึกษา เป็นวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปอำเภอไทยเจริญ จำนวน 405 คน ครอบคลุมทั้ง 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ในอำเภอไทยเจริญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ ANOVA ซึ่งกำหนดระดับความมีนัยสำคัญไว้ที่ 0.05 ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 68.9 อายุส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 45-54 ปี ร้อยละ 41.7 การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 53.8 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 71.9 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ อยู่ระดับ สูง ( $\bar{X} = 5.130$  S.D.= 1.007 ) มีความรู้มากที่สุด ในประโยชน์ของการสวมถุงยางอนามัย ร้อยละ 95.1 ด้านทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 1.493$  S.D.= 0.262) ซึ่งพบว่าคนส่วนใหญ่ถึงเลที่จะไม่ตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ เนื่องจากกังวลว่าคนรอบข้างจะรู้ถ้าตนเองติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 82.7 ความรู้และทัศนคติ จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p > 0.05$ ) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบ ในกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ อยู่ในระดับสูงแต่ทัศนคติยังเกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ยังไม่ดี เนื่องจากเป็นโรคที่สังคมเริ่มมีการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคสามารถเข้าใจเรียนรู้ได้ แต่ในด้านทัศนคติเกี่ยวกับเอชไอวียังขาดการยอมรับในด้านการปฏิบัติเช่นการไม่กล้าที่ตรวจเนื่องจากกังวลคนรอบข้างจะรู้ ซึ่งผลการศึกษานี้มีประโยชน์ในการที่จะหาวิธีการเข้าถึงการให้บริการตรวจคัดกรอง โดยการจัดกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ที่มีนำไปใช้ให้ถูกต้อง การให้บริการที่เป็นมิตรทั้งในและนอกสถานบริการ เพื่อลดการตีตราในสังคมส่งผลให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกในการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรอง HIV และการประเมินความเสี่ยงของตนเองได้ถูกต้อง โดยมีมาตรการคัดกรองเชิงรุกคัดกรองปีละ 4 ครั้ง ในโรงเรียน ชุมชน และสถานบริการ โดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

**คำสำคัญ :** ความรู้ ทศนคติ ; เอชไอวี เอดส์ ; ไทยเจริญ

**รูปแบบการนำเสนอ**

E-poster presentation ด้านโรคติดต่อทั่วไป/โรคเอดส์/วัณโรค/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/  
โรคเรื้อน